

การเลือกตั้ง กับสามจังหวัดภาคใต้

● นรา ฅ เขากง

ในการเลือกตั้งคราวนี้เป็นที่หวังกันว่า เราจะได้ผู้แทนราษฎรอย่างเต็มภาคภูมิ แต่เมื่อถึงประชาริปไตย ที่ยังอ่อนแอของเราแล้ว ก็อดหวาดหวั่นไม่ได้ว่า ผู้แทนที่เราจะได้มานั้น เป็นผู้แทนของคนไทยที่แท้จริงสักเท่าใด และเป็นผู้แทนของคนอื่นชาติอื่นสักเท่าใด ผู้แทนของคนไทยที่แท้จริงนั้นไม่ยากแล้ว และเป็นห่วงเท่าใดนัก เพราะจะคิดเลวอย่างไร เขาก็ยังเป็นคนไทยที่มเลือดรักชาติบ้านเมืองอยู่ แต่ผู้แทนของคนอื่นชาติอื่นนั้นสันทัดแล้วและเป็นห่วงมากเพราะเขาเป็นคนไทยแต่เพียงชื่อ ส่วนเลือดรักชาติบ้านเมืองไม่มีอยู่เลย เป็นคนรักชาติอื่นเมืองอื่น มากกว่าชาติบ้านเมืองของตัวเอง

ผู้แทนประเภทหลังคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าจะไม่ผิดในการเลือกตั้งคราวหน้า เพราะความเป็นประชาริปไตยนั้น ย่อมเปิดโอกาสให้คนไทยทั้งที่รักและไม่รักชาติ สามารถเข้ามาจับบทบาทในทางการเมืองได้ในจำนวนคนไทยสี่สับล้านคน ปรากฏว่ามีคนไทยไม่น้อย ที่มีความคิดอ่านต่อบ้านเมืองไม่ลงรอยเดียวกันกับคนไทยส่วนใหญ่ เป็นต้นว่าคนไทยที่ฝักใฝ่หรือเป็นคอมมิวนิสต์ และคนไทยที่คิดแยกบ้านแยกเมืองทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คน

ไทยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ มากบ้างน้อยบ้างตามโอกาส และพฤติการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเขา แปลว่าเขาเป็นคนไทยโดยทั่วไป และอาจเข้ามาเป็นผู้แทนของเราได้ โดยไม่มีที่สงสัย

ผมจะไม่พูดถึงคนไทยที่ฝักใฝ่หรือเป็นคอมมิวนิสต์ เพราะไม่ใกล้ชิดกับคนไทยพวกนี้ ผมจะขอพูดเฉพาะคนไทยที่คิดแยกบ้านแยกเมืองทางสามจังหวัดภาคใต้ เพราะขณะนี้มีความเคลื่อนไหวใกล้ๆ ตัวผม ซึ่งน่าจะเกิดอันตรายต่อบ้านเมืองและประชาริปไตยของเรา กล่าวคือ คนที่คิดแยกบ้านแยกเมือง ซึ่งเราเรียกว่าขบวนการโจรกรรมเมืองหรือโจรแยกดินแดนกำลังฟอร์มตัวบุคคล เพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งในคราวเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ในขณะที่เดียวกันที่ระดมหาทุนและสร้างอิทธิพลกันครึกโครม โดยลำดับ ข้าราชการปดสวนยาง และจับคนเรียกค่าไถ่ที่กำลังไต่ยื่นได้ฟังจากสามจังหวัดภาคใต้เวลานี้ สิ่งบอกเหตุว่า เช่นพฤติกรรมที่หวังผลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งสิ้น หากขบวนการนี้สามารถส่งสมาชิกเข้าไปในรัฐสภาได้แล้ว ก็เท่ากับว่ารัฐสภาของเรามีผู้แทนของคนต่างด้าว และทั่วต่างแดนเข้าไปเกี่ยว

ข้ออยู่ด้วย เพราะขบวนการมต่างประเทศให้การ
สนับสนุนอยู่ ซึ่งจะเห็นได้จากสมาชิกของขบวนการ
นี้ ซึ่งหลบหนีการปราบปรามของเจ้าหน้าที่เข้าไป
อยู่ในประเทศนั้น ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเสมือน
หนึ่งเป็นคนของเขาเอง และมีการยอมให้คนไทย
เหล่านั้นถือสัญชาติของเขา ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการให้
ความรู้ทางการเมืองและฝักอาวุธให้อีกด้วย เพื่อให้
กลับมาก่อการร้ายในเมืองไทย ความเคลื่อนไหวที่
กล่าวข้างต้น เป็นการกระทำของสมาชิกขบวนการ
ซึ่งหลบหนีเข้าไปอยู่ในประเทศนั้น และต่างได้พา
กันทยอยกลับมาเมืองไทยในเวลา

ก่อนทำการเลือกตั้งจะมา นำที่รัฐบาลจะตระ
หนักในเรื่องนี้ใหม่นคง เพราะเชื่อว่าขบวนการ
จะต้องหวังผลในการเลือกตั้งคราวนี้ ผมกล่าวเช่น
นี้ไม่ใช่กล่าวโดยไม่มีข้ออ้าง แต่คาดการณ์โดย
อาศัยประสบการณ์ที่แล้วๆ มาว่า ส่วนหนึ่งของการ
เลือกตั้งในสามจังหวัดนั้น มีอิทธิพลของขบวนการ
นั้นแทรกอยู่ด้วยแล้วว่าการแทรกแซงนั้น เจมมือ
ของบ้านเมืองพอเข้าไปจัดการได้บ้าง ทั้งนี้เพราะ
บ้านเมืองของเราที่แล้วๆ มานี้ อยู่ในระบอบประ
ชาธิปไตยกึ่งเผด็จการเรื่องจึงไม่เป็นภัยต่อบ้านเมือง
มากนัก แต่การเลือกตั้งที่จะมาในคราวนี้ เชื่อกัน
ว่าเป็นการเลือกตั้งโดยสุจริตและยุติธรรม ความ
สุจริตและยุติธรรมนี้เอง จะเป็นเครื่องขวางกั้นไม่
ให้มือของบ้านเมือง เข้าไปแตะต้องอิทธิพลของ
ขบวนการนี้

ความหวาดหวั่นและความวิตกกังวลที่ผมกล่าว
มาข้างต้นนี้ ได้มีความคิดโต้แย้งว่าการเลือกตั้งคราว
นี้ไม่น่าจะหวาดหวั่นและวิตกกังวล เพราะหาก
ขบวนการโจรการเมือง สามารถส่งสมาชิกเข้าไป
ในรัฐสภาได้ และมีบทบาททางการเมืองก็จะเป็นการ
บรรเทาความเลวร้ายของสถานการณ์ลงได้ เพราะ
เท่ากับเป็นการสร้างทางออก ให้แก่ประชาชนที่
ความคับแค้นทางใจ อันเกิดจากปัญหาทางการเมือง
ดีกว่าจะปล่อยให้ประชาชน หาทางออกด้วยการเป็น
โจรการเมืองและเข้าไป เมื่อเขาอยากเล่นการ
เมือง เราก็คงเปิดเวทีการเมืองให้เขาเล่นอย่างเปิดเผย
จะได้หมดความกดดันทางการเมืองเสียที ซึ่งใน
ที่สุดเขาก็จะกลายเป็นนักการเมือง โดยสมบูรณ์และ
เปิดเผย และจะได้ช่วยกันสร้างความเข้าใจอันดีต่
กันต่อไป ความคิดโต้แย้งนี้น่าฟังมากหากโจรการเมือง
พวกนี้อุปถัมภ์ และเป็นผู้ให้ความรู้สึกนึกคิด
ของเขาในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง แต่ตามความ
เป็นจริงนั้น โจรการเมืองพวกนี้อุปถัมภ์และดำรง
อยู่ด้วยการเสี้ยมสอน และการสนับสนุนของคนต่าง
ดาวและท้าวต่างแดน เพราะฉะนั้นอุดมการณ์ทางการเมือง
ของเขา จึงไม่ใช่เพื่อบ้านเมืองของเรา แต่
เป็นไปเพื่อคนต่างดาวและท้าวต่างแดน การปล่อยให้
ขบวนการนี้อาศัยประชาธิปไตยของเรา ส่งผู้แทน
เข้าไปมีบทบาททางการเมือง จึงเป็นการเพิ่มอัน
ตรายมากยิ่งขึ้นกว่าปล่อยให้เขาเข้าไปเป็นโจร

อย่างไรก็ตาม มาตรการที่จะแก้ไขปัญหานี้ มอง
ดูแล้วก็พอจะมีหนทางอยู่บ้าง คืออาศัยพรรคการเมืองต่าง ๆ เป็น
เครื่องบงกชไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น ตามร่างรัฐธรรมนูญนั้น

กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง บทบัญญัติ
นี้แม้จะเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนไปบ้าง แต่ก็
ผลดีกับปัญหาที่กล่าวข้างต้น เพราะพรรคการเมืองที่จะลงสมัคร
เข้ารับเลือกตั้งในสามจังหวัดนั้น จะได้พิจารณาเลือกเห็น
ตัวบุคคลอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะให้ได้นักการเมืองที่เป็นภัยต่อสาม
จังหวัดนั้น นับเป็นการผลัดภาระขึ้นต้นให้พรรคการเมืองรับผิดชอบ
ข้อไปข้างหน้า

ปัญหาอยู่ที่ว่าพรรคการเมืองของเรา มีความ
รอบรู้ในปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ มากน้อยเพียงใด
และได้กำหนดนโยบาย สำหรับสามจังหวัดนั้นอย่างไร
เป็นสิ่งที่น่าประหลาดอย่างยิ่งว่า ปัญหาสาม
จังหวัดนั้น เป็นปัญหาออกนอกประเทศชาติมาช้านาน
จัดเป็นปัญหาที่น่าเวงโยที่สุด แต่ไม่มีนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใด ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด
กับปัญหานี้ นักการเมืองก็ พรรคการเมืองก็
แล้ว ๆ มาผลักดันการแก้ปัญหาให้แก่รัฐบาลโดย
สิ้นเชิง หากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหานี้บ้าง ก็
ตรงหน้าเอาปัญหา มาด่าว่ารัฐบาลและข้าราชการ
เพื่อหาเสียงแก่ตนเท่านั้น ไม่มีนักการเมืองคนใด
หรือพรรคการเมืองใด ที่มึนนโยบายแก้ปัญหสาม
จังหวัดนั้นเลย ซึ่งเป็นการเปิดทางการเมืองของประ
ชาชนในสามจังหวัดอย่างน่าเสียดาย

ผมจึงขอฝากข้อคิดให้แก่รัฐบาลและพรรคการเมือง
เมืองดังต่อไปนี้ คือสำหรับรัฐบาลนั้นควรจะสนใจ
ความเคลื่อนไหว ของขบวนการโจรการเมืองที่กล่าว
ข้างต้นโดยใกล้ชิด เพราะมีร่องรอยให้เชื่อว่าความ
เคลื่อนไหวของขบวนการโจรนี้ เป็นการปูพื้นฐาน

เพื่อส่งสมาชิกเข้ารับเลือกตั้งคราวที่จะถึงนี้ เพราะ
ฉะนั้นพฤติการณ์ของโจรป่าสวนยางก็ โจรเรียก
ค่าไถ่ก็ และการกลับมาของบรรดาโจรที่หลบหนี
ออกไปอยู่ต่างประเทศก็ ล้วนแต่เป็นภัยต่อบ้าน
เมืองของเราทั้งสิ้น จึงน่าจะวางมาตรการแก้ไข
หรือขจัดให้หมดไปเสียโดยด่วน ไม่ควรถือว่า เป็น
เรื่องของอาชญากรรมธรรมดา สำหรับพรรคการเมือง
เมืองนั้นผมมีข้อคิดว่า พรรคการเมืองควรศึกษา
สภาพและภาวะของสามจังหวัดนี้อย่างถ่องแท้ แล้ว
กำหนดนโยบายสำหรับสามจังหวัดนี้ ให้เป็นที่พอใจ
ของประชาชน และต้องเป็นผลดีแก่บ้านเมือง
เพื่อเป็นการเปิดทาง ให้ประชาชนเข้ามาในเวทีการ
เมืองโดยสุจริตและเจตนาดีต่อบ้านเมือง ขอให้ถือ
ว่าปัญหาสามจังหวัดนี้ เป็นปัญหาของบ้านเมือง
ไม่ใช่ปัญหาของท้องถิ่น

ผมขอขำเนิ่นอีกครั้งว่า ปัญหาสามจังหวัด
นี้เป็นปัญหาของบ้านเมือง ไม่ใช่ปัญหาของท้องถิ่น
เมื่อเป็นปัญหาของบ้านเมืองก็ชอบที่พรรค
การเมือง จะต้องกำหนดนโยบายสำหรับแก้ปัญหานี้
โดยที่จะปฏิเสธไม่ได้ □